



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
3 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โพลล์ความนิยมรัฐมนตรี

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, sanook, thebangkokinsight, mthai, thaiquote, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, nationtv., สปริงนิวส์

-เสนอข่าว กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัย ม.กรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน เก็บข้อมูลประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 1,199 คน พบว่า โครงการหรือผลงานที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด คือ ชิม ซุป ใช้ เฟส 1 และ เฟส 2 คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 30.7 กัญชาเพื่อการแพทย์ ร้อยละ 28.4 ยกระดับ อสม.หมอบริการบ้าน ร้อยละ 28.1 และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ร้อยละ 25.9 สำหรับรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ร้อยละ 43.6 รองลงมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ร้อยละ 25.4 นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ร้อยละ 19.6 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ร้อยละ 17.5 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ร้อยละ 15.3

สารเคมีอันตรายทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงกรณี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม จะประชุมคกก.วัตถุอันตราย เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมช่วยเหลือเกษตรกร โดยอาจหาหรือเรื่องสารไกลโฟเซตอีกครั้ง ว่า นายสุริยะเป็นประธานคกก.วัตถุอันตรายตามกฎหมาย ยังไม่มีการส่งเรื่องการทบทวนการแบนสารเคมีอย่างเป็นทางการ และสธ.ยังไม่ทราบรายละเอียด จึงยังไม่มีการหารือกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ ไม่มีความคิดเห็นเรื่องการนำบางสารกลับมาใช้ เนื่องจากเป็นการตัดสินใจบนข้อมูลของ สธ.

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไม่ได้เป็นคกก.วัตถุอันตรายแล้ว แต่ยืนยันจุดยืนเดิมว่าหากอะไรที่เป็นพิษต่อสุขภาพประชาชนก็ควรจะมีการแบนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพประชาชน

มีรายงานว่า คกก.วัตถุอันตรายชุดใหม่ ที่มีรมว.อุตสาหกรรม เป็นประธาน หากจะทบทวนมติคกก.วัตถุอันตรายชุดเดิมสามารถทำได้หลัง 1 ธ.ค. 2562 โดยนำผลการศึกษาและผลกระทบหลังประกาศแบน 3 สารอันตรายมาพิจารณาว่าเกิดความเสียหายรุนแรงจนต้องทบทวน ขณะที่แหล่งข่าวจากคกก.วัตถุอันตราย กล่าวว่า ยังไม่ได้รับการประสานเรื่องการประชุม ต้องรอให้ก.เกษตรฯ เสนอผลการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศก.อุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายเรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะแล้วเสร็จช่วงกลางเดือน พ.ย. จากนั้นจะส่งเรื่องก.อุตสาหกรรมให้นัดประชุมคกก.วัตถุอันตราย

รายงานข่าวจากวงการค้าเกษตรและอาหาร เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มธุรกิจนำเข้าวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารและนำเข้าสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างติดตามรายละเอียดของประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการกำหนดเปอร์เซ็นต์สารปนเปื้อนตกค้างที่สอดคล้องกับการแบน 3 สาร หากห้ามอาหารนำเข้าหรือสินค้าเกษตรมีสารปนเปื้อน 0.00% จะเกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารและการนำเข้าสินค้าที่ต่างประเทศยังใช้สารที่ไทยห้าม แต่หากกำหนดสารปนเปื้อนไม่ถึง 0.00% จะเกิดปัญหาถกเถียงกับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มคัดค้าน ว่าอ้างเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร แต่ยังไม่ยอมให้มีสารปนเปื้อนในอาหารและวัตถุดิบเพื่อประกอบการอาหารคนและสัตว์ได้ ทั้งนี้ รมว.สธ.ต้องประเมินอย่างรอบคอบก่อนออกประกาศ ต้องชี้แจงว่าเมื่อเกิดความเสียหายแล้วจะดำเนินการช่วยเหลือหรือทดแทนอย่างไร เรื่องนี้กำลังถูกจับตาและติดตามผลกระทบจากองค์การการค้าโลก หลายประเทศที่เคยส่งออกสินค้าที่ใช้ 3 สารอาจร้องเรียนให้ระงับโดยอ้างผลพิสูจน์จะทำให้สถานการณ์การค้าปกติเสียหายได้

สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ

-เสนอข่าว นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ทำหนังสือถึง รมว.อุตสาหกรรม รมว.เกษตรฯ รมว.พาณิชย์ และรมว.สาธารณสุข สอบถามกรณีการแบน 3 สาร ซึ่งหมายถึงต้องไม่มีสารตกค้างจากทั้ง 3 สารในสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่สหรัฐฯ บราซิล และอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นผู้ผลิตถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง และข้าวสาลีรายใหญ่ของโลก และเป็นแหล่งนำเข้าหลักของไทยเพื่อใช้ผลิตอาหารสัตว์มีการใช้สารไกลโฟเซตในการผลิต หากรัฐบาลไม่มีมาตรการรองรับ จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทูตเกษตรของบราซิลได้มาพบที่สมาคมฯ และระบุว่าหากรัฐบาลไทยไม่แก้ไขจะนำเรื่องฟ้องต่อองค์การการค้าโลก

ด้านนายสิบบงษ์ สุขขะมงคล นายกสมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวสาลีจากบราซิลมากที่สุด รองมาคือ สหรัฐฯ และอาร์เจนตินา การแก้ไขเพื่อช่วยผู้ประกอบการคือ สธ.ต้องออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้างให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก ในกรณีที่ไทยผลิตสินค้า

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เองไม่ได้หรือไม่เพียงพอ น่าจะมีการผ่อนปรนหรือยืดหยุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์คนเดินตรอก</p> <p>-เสนอบทความว่า การยกเลิกการใช้สารพิษทั้ง 3 ตัว กระทบเป็นวงกว้าง ทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค ผู้นำเข้าและผู้ค้า นำศึกษาว่า หากรัฐบาลจะเข้าไปมีส่วนในการบรรเทาผลกระทบต่อผู้เสียประโยชน์ ควรจะจ่ายชดเชยให้กับผู้ใดบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไร ส่วนการจ่ายชดเชยเป็นสิ่งของไม่ควรถ้าเพราะเป็นช่องทางทุจริตคอร์รัปชันได้ง่าย และควรพิจารณาว่านอกจากยาฆ่าหญ้าแล้วยังมีการฆ่าแมลงอย่างอื่นที่อันตรายแต่สามารถทดแทนด้วยสารชีวภาพอื่นหรือวิธีการผลิตอย่างอื่นอีกหรือไม่</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นพ.สสจ.สตูล เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ที่ตึกผู้ป่วยนอก รพ.สตูล เปิดรักษาเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน มีผู้ป่วยลงทะเบียนใช้สารสกัดกัญชารักษาโรคประมาณ 60 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด กล่าวว่า รพ.แม่สอดเป็น 1 ใน 32 รพ.นำร่องเพิ่มเติมที่จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ บุคลากรที่ให้บริการประกอบด้วย แพทย์ 1 คน เภสัชกร 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน และแพทย์แผนไทย 2 คน ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์จากกรมการแพทย์ โดยเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 08.30 น. -12.00 น. มีคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา ได้แก่ อายุรแพทย์ประสาทวิทยา จิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์นิติเวช และนักเทคนิคการแพทย์</p>	
<p>เตือนกินหมูปิ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับประมาณ 3 ราย พื้นที่ และช่วงนี้มีกิจกรรมที่ประชาชนทำร่วมกันและอาจจะปรุงอาหารรับประทานกันเอง เช่น งานบุญกฐิน งานประเพณี งานรื่นเริงต่างๆ ขอเตือนให้ระมัดระวังเรื่องการประกอบอาหารและรับประทานอาหาร โดยเน้นการรับประทานที่ปรุงสุกใหม่ และสะอาด โดยเฉพาะเนื้อหมูที่ชำแหละกันเองในหมู่บ้าน และนำมารับประทานดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ ก้อย เป็นต้น มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับได้ ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-23 ต.ค.ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ 337 ราย เสียชีวิต 28 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ มากกว่า 65 ปี รองลงมา 55-64 ปี และ 45-54 ปี ตามลำดับ ภาคเหนือมีผู้ป่วยมากที่สุด 230 ราย คิดเป็นร้อยละ 68 ของผู้ป่วยทั้งหมด และเสียชีวิต 19 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อุดรธานี นครสวรรค์ แพร่ กำแพงเพชร และน่าน ตามลำดับ</p>	
<p>แบคทีเรียกินเนื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณี บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ดารานักแสดงชื่อดัง ถูกแมลงกัดที่ขากระหว่างไปแช่ออนเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคน ว่า โรคแบคทีเรียกินเนื้อคน สาเหตุมาจากแมลงที่กัดแล้วเกิดรูและรอยแดงบนผิวหนังกัด ทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนที่เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง เมื่อปล่อยไว้แบคทีเรียจะค่อยๆ เข้าไปทำลายเนื้อเยื่อ ทำให้เลือดเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นไม่เพียงพอ ส่งผลให้กล้ามเนื้อตาย และเชื้อแบคทีเรียจะเข้าแสเลือดและลามไปทั่วร่างกาย ผู้ป่วยบางรายจะไม่แสดงอาการบริเวณผิวหนัง เนื่องจากเกิดในผิวหนังชั้นลึก แต่จะรู้สึกปวดหรือมีไข้ ครั้นเนื้อครั้นตัว หัวใจเต้นเร็ว หากมีอาการน่าสงสัยหรือผิดปกติหลังโดนแมลงกัดหรือมีรอยผื่น ควรมาพบแพทย์โดยด่วน</p>	
<p>วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ ภูมิบ้าน ภูมิเมือง</p> <p>-เสนอสรุปว่า วันที่ 29 ต.ค. ของทุกปี เป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ โดยถวายพระราชสมัญญานามแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เป็น พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย และในวันที่ 29 ต.ค. - 3 พ.ย. มีการจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์ไทยแห่งชาติ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในงานมีการบรรยายความรู้เรื่อง ยาสมุนไพร ตำรับยาแก้ไข้ ยาปรับธาตุ พิกัดเบญจกูลใช้เป็น ยาปรับธาตุ กระจายกองลมและโลหิต บำรุงกองธาตุทั้ง 4 ให้บริบูรณ์ รวมทั้งเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาชาติ การให้บริการตรวจธาตุเจ้าเรือน การให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกฟรี เพื่อรำลึกและเทิดพระเกียรติต่อคุณูปการที่รัชกาลที่ 3 ทรงทำนุบำรุงการแพทย์แผนไทยให้รุ่งเรืองในทุกด้าน ซึ่งในอนาคต งานกิจกรรมและการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 3 ควรจะเป็นงานระดับนานาชาติ และลิขสิทธิ์ตำรับยาไทยโบราณและนวัตกรรมจากสมุนไพรไทยไปไกลระดับโลก</p>	
<p>อาการอาคารป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อาการอาคารป่วย (Sick Building Syndrome) เป็นกลุ่ม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาการที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับมลภาวะภายในอาคารจากปัจจัยบางอย่าง เช่น วัสดุโครงสร้างของอาคาร สีที่ใช้ภายในอาคาร การถ่ายเทอากาศ แต่จะมีอาการดีขึ้นหากออกจากตัวอาคาร ซึ่งอาการที่พบคือ เจ็บตา หรือเจ็บคอ แสบร้อนในจมูก มีน้ำมูก หนาว เป็นไข้ ผิวแห้งเป็นผื่น อ่อนเพลีย หงุดหงิด ปวดหัว ปวดท้อง ปวดเมื่อยตามร่างกาย หายใจไม่สะดวก นอกจากนี้ โรคดังกล่าวอาจทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางเดินหายใจหรือเป็นภูมิแพ้มีอาการรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด แต่มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้เกิดกลุ่มอาการอาคารป่วย เช่น น้ำยาถูพื้น สารฟอร์มาลดีไฮด์ สีที่ใช้ทาภายในอาคาร อุปกรณ์สำนักงาน เช่น จอคอมพิวเตอร์ที่ไม่กรองแสง ฝุ่นภายในอาคาร หรือมลพิษอื่นๆ อากาศที่ไม่ถ่ายเท ความร้อนหรือความชื้น แบคทีเรีย เชื้อรา</p> <p>นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า ผู้ป่วยสามารถสังเกตตนเองได้ว่าอาการต่างๆ มักเกิดขึ้นเฉพาะตอนอยู่ในอาคารหรือไม่ จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง สำหรับการรักษาเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการ ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้อาการกำเริบ โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน หากอาการไม่ดีขึ้นควรรับการรักษา หรือปรึกษาได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รพ.นพรัตนฯ</p>	
<p>เสื้อกันหนาวมือ 2 สื่อที่นำเสนอ : บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัยนาท เตือนประชาชนที่ซื้อเสื้อผ้ามือ 2 มาใช้งาน ก่อนสวมใส่ควรซักฆ่าเชื้อให้สะอาดอย่างน้อย 1 ครั้ง โดย 1.แช่ในน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อย 30 นาที ก่อนนำไปซักตามปกติ หรือ 2.ต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย 15 นาที ก่อนนำไปซักตามปกติ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนจากการขนส่งหรือโรคผิวหนังที่ติดมากับเสื้อผ้า</p>	
<p>วังช่วยรพ.ท่าอุเทน สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช ริมแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าฯ นครพนม เป็นประธานปล่อยขบวนวัง ก้าวเพื่อ รพ.ท่าอุเทน โดยการนำของ ก้อง ห้วยไร่ นักร้องชื่อดัง พร้อมภรรยา และเพื่อนๆ ศิลปิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล รวมถึงชาว จ.นครพนม และประชาชน นักท่องเที่ยว เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ รพ.ท่าอุเทน เบื้องต้นมียอดบริจาคสมทบทุนรวมแล้วกว่า 1.2 ล้านบาท</p>	-